

## **Trung Quốc: Năm 2015, vật liệu xây dựng xanh sẽ chiếm 25% tỷ trọng công nghiệp vật liệu xây dựng**

Gần đây, Bộ Xây dựng nhà ở và đô thị nông thôn Trung Quốc đã công bố "Quy hoạch Phát triển xây dựng xanh và khu thành phố sinh thái xanh "5 năm lần thứ 12"" (sau đây sẽ gọi tắt là "Quy hoạch"). Theo những mục tiêu mà "Quy hoạch" đã đề ra, thời kỳ "5 năm lần thứ 12" sẽ lựa chọn 100 thành phố, khu vực mới xây theo tiêu chuẩn quy hoạch, xây dựng và vận hành khu thành phố sinh thái xanh; hướng dẫn cho các hạng mục khai thác bất động sản thương mại thực thi các tiêu chuẩn xây dựng xanh, khích lệ các doanh nghiệp khai thác bất động sản xây dựng các tiểu khu nhà ở xanh.

Chuyên gia trong ngành cho biết, vật liệu xây dựng xanh tại Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Theo dự toán ban đầu, hiện tại, vật liệu xây dựng xanh chỉ chiếm khoảng 10% lượng vật liệu sử dụng trong ngành Xây dựng, quy mô công nghiệp chỉ khoảng 350 tỷ NDT. Theo dự tính, mỗi khi ngành Xây dựng tăng 10 nghìn NDT giá trị sản lượng thì ít nhất hao phí 3.500 NDT cho sản phẩm vật liệu xây dựng. Công trình xây dựng xanh phát triển với đặc trưng "tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm vật liệu, tiết kiệm nước, tiết kiệm đất và bảo vệ môi trường" thì nhất thiết vật liệu xây dựng xanh cũng phải đáp ứng "tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, an toàn, thoải mái và có thể sử dụng tuần hoàn". Theo yêu cầu của "Phương án hành động công trình xanh", giai đoạn "5 năm lần thứ 12" ít nhất cần kéo theo lượng tiêu thụ khoảng 2.000 tỷ NDT cho vật liệu xây dựng xanh. Cùng với sự nỗ lực phát triển vật liệu xây dựng xanh và sự thúc đẩy có trật tự trong các hành động xây dựng xanh, đến năm 2015, vật liệu xây dựng xanh hy vọng sẽ chiếm tới 25% trong tỷ trọng công nghiệp vật liệu xây dựng, tăng ít nhất 10% so với năm 2012.

Một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành cũng cho biết: "Vật liệu xây dựng xanh có thể đáp ứng yêu cầu về sự phát triển bền vững, trong bối cảnh Trung Quốc còn thiếu hụt nguồn tài nguyên, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng thì việc phát triển vật liệu xây dựng xanh là con đường tất yếu thực hiện thống nhất giữa phát triển và môi trường. Việc xây dựng danh mục các sản phẩm vật liệu xây dựng xanh là hết sức cấp bách."

Chuyên gia này cho rằng, do quy phạm tiêu chuẩn trước mắt còn chưa hoàn thiện, thiếu công bằng, thiếu hệ thống chứng nhận kiểm nghiệm của bên thứ ba tương ứng, vật liệu xây dựng xanh trên thị trường còn xảy ra tình trạng giả mạo. Ông kiến nghị, nỗ lực phát triển vật liệu xây dựng xanh trước hết cần thống nhất tiêu chuẩn; tiếp đó, cần xây dựng cơ chế kiểm tra và lên danh mục vật liệu xây dựng thông dụng trong toàn quốc, tức là tại bất cứ nơi đâu đều có thể kiểm tra được; cuối cùng, nên xây dựng cơ chế liên động giữa các Bộ và Ủy ban.

*Nguồn: [jiancai.newsccn.com](http://jiancai.newsccn.com)*

**ND: Kim Nhạn**